



ฉบับที่ 11 วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.

## ข้อสั่งการผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณี : ฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประจำวันเสาร์ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถานการณ์ สถานการณ์ในต่างประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันใน 24 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ ประเทศที่มีการรายงานพบผู้ป่วยในประเทศครั้งแรก ได้แก่ อิตาลี 2 ราย อังกฤษ 2 ราย และสวีเดน 1 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อทั้งสิ้น จำนวน 9,920 ราย เสียชีวิต 213 ราย ผู้เสียชีวิตพบในประเทศจีนทั้งหมด มาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อในประเทศจีนยังคงเดิม ทั้งนี้ประเทศที่มีการรายงาน กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อจากคนสู่คน ได้แก่ เยอรมัน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

สถานการณ์ ในประเทศไทย พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยาม จำนวน 280 ราย ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 19 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 6 ราย มาตรการในประเทศไทย ยังคงเดิม โดยเน้นยกระดับการฝ้าระวัง เป็นผู้มีประวัติเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทั่วประเทศ มีอาการไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ

สถานการณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินการคัดกรอง ณ สนามบินหัวหิน ถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้มีอาการตามนิยาม การติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ High Risk 24 ราย เดินทางกลับประเทศแล้ว 4 ราย ผลตรวจ Not Detect 19 ราย รอดผล 1 ราย และ Low Risk 17 ราย อาการปกติ ยังคงดำเนินการติดตามต่อเนื่อง

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1	เตรียมห้องแยกเดี่ยว หรือห้องพิเศษ สำหรับผู้ป่วย PUI. และให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาล พร้อมทีมตรวจความพร้อมของห้องแยกเดี่ยว และในกรณี admitted ผู้ป่วย PUI. ไม่ให้ญาติ ผู้ป่วยอยู่ร่วมในห้องแยกโรค หรือห้องตรวจโรคโดยเด็ดขาด ภายหลังการ Admitted รายงาน IC จังหวัดทราบทุกวัน	SAT
2	บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ต้องมีหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า 2 ชั้น/คน และให้ อสม. จัดทำหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า 2 ชั้น/คน	Logistics
3	ชุด PPE, N95, ชุดหมี่ และชุด Cover all ให้ใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น (กลุ่มเก็บตัวอย่าง และกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ) และกลุ่มปกติให้ใช้ Surgical Mask	Operation Logistics
4	นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.	Planning

(นายพนม เภระพันธ์บาศา)

ศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. 084 7482518 , 032 611437 ต่อ 305

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์)

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์